



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางธารินี พงศ์พรอนันต์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพิชฎา นาควิษระ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปลัดบริหารการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางธารินี พงศ์พรอนันต์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๔๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางธารณี พงศ์พรอนันต์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๗)

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยเด็กชาย อายุ ๑๔ ปี น้ำหนัก ๓๗.๓๐ กิโลกรัม สูง ๑๓๔ เซนติเมตร เชื้อชาติไทย

สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ HN ๑๕๕๘๐/๔๖ AN ๑๗๓๙๙/๕๔ มาโรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม

๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๕ น. ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ด้วยอาการ ๑ วันก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลว

สีเหลือง ๓ ครั้ง ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะมีสีแดง ปัสสาวะไม่แสบขัด ๒ - ๓ สัปดาห์ ก่อนมาโรงพยาบาล ไอเสมหะ

เขียว มีน้ำมูกเขียวข้น หลังจากนั้น ๒ วันเริ่มมีไข้ ปฏิเสธการแพ้ยา มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ (allergic rhinitis)

ปัจจุบันแพทย์ ให้หยุดยาแล้ว แพทย์ให้การวินิจฉัยโรคไตอักเสบเฉียบพลัน (acute glomerulonephritis : AGN)

จึงรับไว้รักษาในหอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม อาการแรกเริ่ม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี อ่อนเพลีย วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ

ร่างกาย ๓๗.๒ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นชีพจร ๘๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต

๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท มีคลื่นไส้ อาเจียน ๒ ครั้ง ให้ยาเมทโทโคลพราไมด์ (metoclopramide) ๑๐ มิลลิกรัม

ฉีดเข้าหลอดเลือดดำเมื่อมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ทุก ๘ ชั่วโมง ผู้ป่วยไอมีเสมหะเขียว มีน้ำมูกเขียวข้น ให้ยาสุโดเฟด

ฟีดรีน (pseudoephedrine) ๖๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑/๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร ยาไดซอล (Disal)

๘ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร ร่างกายของผู้ป่วยมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ต่อการ

ติดเชื้อสเตรปโตค็อกคัส (Streptococcus) มีการอักเสบเฉียบพลันของไต ให้ยาเซฟไตรอะโซน (ceftriaxone) ๑ กรัม

ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ทุก ๑๒ ชั่วโมง ส่งตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก พบน้ำคั่งในปอดและหัวใจโต ฟังเสียงหัวใจพบ

SEM grad ๒ at LPSD เป็นผลจากการกรองของไตลดลงทำให้มีการคั่งของเลือด ผู้ป่วยไม่มีอาการหายใจลำบาก

นอนราบได้ ให้ยาฟูโรซีไมด์ (furosemide) ๔๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ จำกัดน้ำ ๑,๕๐๐ มิลลิลิตรต่อวัน พบ

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลขณะอยู่ในโรงพยาบาลดังนี้ ผู้ป่วยมีภาวะคั่งของเกลือและน้ำในหลอดเลือดทำให้ความดัน

โลหิตสูงเนื่องจากประสิทธิภาพการกรองปัสสาวะของไตลดลง ผู้ป่วยมีภาวะน้ำท่วมปอดและหัวใจล้มเหลวเนื่องจากมี

การคั่งของเลือด ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการคั่งของโพแทสเซียมและโปรตีนเนื่องจากปัสสาวะออกน้อย ผู้ป่วยมีการติดเชื้อ

ในร่างกาย ผู้ป่วยและญาติพร้อมความรู้ในการปฏิบัติตัวไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคและมีความวิตกกังวลเนื่องจาก

อาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลทั้งหมดได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยอาการทุเลาไม่มีภาวะแทรกซ้อน

แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. รวมพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๗ วัน
แพทย์นัดมาตรวจซ้ำ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ให้วัดความ
ดันโลหิตและตรวจปัสสาวะก่อนพบแพทย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผ่นพับความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลัน
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไตอักเสบเฉียบพลัน
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
๓. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ลดการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไตอักเสบเฉียบพลัน
๒. ผู้ป่วยและญาติมีแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
๓. ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ